

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายชุมพล ปิ่นสกุล เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางทองล่ำม ปิ่นสกุล ผู้ร้อง

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๒๖๔/๒๕๖๖

คดีหมายเลขแดงที่ ยชพ ๒/๒๕๖๗

ด้วย นางทองล่ำม ปิ่นสกุล ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นายชุมพล ปิ่นสกุล เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของผู้ร้อง นั้น

ศาลได้สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว ได้ความว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายชุมพล ปิ่นสกุล โดยจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย และพักอาศัยร่วมกันที่บ้านเลขที่ ๑๕๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายชุมพลพิการทางหูมาตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถได้ยินเสียงใด ๆ ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูดไม่สามารถสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจได้ ทางราชการจึงได้ออกบัตรประจำตัวคนพิการให้กับนายชุมพล ประเภทความพิการ ๒ คือ ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย นายชุมพลสามารถสื่อสารกับคนใกล้ชิดได้โดยใช้มือทำท่าทางนายชุมพลอ่านหนังสือไม่ออก สามารถเขียนได้แต่เพียงชื่อนามสกุลของตนเองได้เท่านั้น นายชุมพลประกอบอาชีพทำนามีทรัพย์สิน เป็นที่ดิน ๓ แปลง คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๐๓๘ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๖๙๒ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๘ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายชุมพล ประสงค์จะขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๘ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ แต่ไม่สามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเอง เนื่องจากนายชุมพลไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าพนักงานที่ดินให้เข้าใจความหมายได้ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แพทย์ผู้ตรวจร่างกายนายชุมพลให้ความเห็นว่า นายชุมพลพิการทางการได้ยิน แต่ไม่มีอาการของโรคไม่สามารถพูด ไม่ได้ยินและไม่สามารถสื่อสารได้ เช่นนี้ การที่นายชุมพลมีกายพิการดังกล่าว จนไม่สามารถจะจัดการงาน

โดยตนเองได้ เข้าลักษณะบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ร้องเป็นคู่สมรสของนายชุมพลเชื่อว่าสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของนายชุมพล ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้พิทักษ์ เห็นควรให้ผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์นายชุมพล

จึงมีคำสั่งว่า นายชุมพล ปิ่นสกุล เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ อยู่ในความพิทักษ์ของนางทองล่ำม ปิ่นสกุล ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

นิริวัติ โมกขมรรคกุล

ผู้พิพากษา